



บ้านชองถึงเทพา

ลองมาล้มผัสด้วยตัวเองถึงจะรู้ว่า ไม่มี
หอรอกครับ “ถ่านหินสะอาด” มันแค่
คำโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้น

ไม่ว่าจะอยู่บนเนินเขาเหนือชุมเหมือน
ถ่านหินลิกไนต์ “บ้านชอง” แคว้นตะนาวศรี
ประเทศเมียนมา หรืออยู่ในหมู่บ้าน
“กุน ของยี” กลิ่นคล้ายกำมะถันใหม่จะไชย
เข้าจมูกเป็นระยะ มากบ้างน้อยบ้างตาม
ความใกล้ไกลจากชุมเหมือน

ระหว่างเดินดูชุมเหมือน และพูดคุยกับ
ชาวบ้าน รู้สึกแสบจมูกและตาเป็นพักๆ แม้
ไม่รุนแรงแต่รับรู้ถึงความผิดปกติ นี่ขนาด
อยู่เพียงวันเดียวนะ ถ้าอยู่ต่อเนื่องยาวนาน
ผลจะออกมาไม่ต่างกับชาวบ้านกุน ของยี
จำนวนมากซึ่งอยู่ข้างเหมืองมานาน 4 ปี
ได้ประสบกับตัวเองและเกิดกับคนใน
ครอบครัว ทั้งปัญหาระบบทางเดินหายใจ
ร่างกายและอวัยวะบางส่วนอ่อนแรงผิดปกติ
โรคผิวหนังประหลาด ภาวะแท้งลูก ฯลฯ

ด้วยข้อมูลความรู้เชิงประจักษ์เกี่ยวกับ
พิษภัยของเหมืองและโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ทำให้ทุกวันนี้แทบไม่มีรัฐบาลอารยประเทศ
ใดคิดสร้างเพิ่มเติมอีกแล้ว และไม่มี
ประชาชนอารยประเทศใดยินยอมให้สร้าง
เช่นกัน จะเหลือก็เพียงประเทศด้อยพัฒนา
และประเทศที่ปกครองโดยเผด็จการเท่านั้น
ที่ยังมีแผนงานอยู่

อ้อ...ยกเว้นประเทศหนึ่งซึ่งปกครองโดย
รัฐบาลทหาร เพิ่งจะตื่นรู้ และสั่งการให้การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ.) กลับไปทบทวนการ
ศึกษาพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา
ที่ อ.เทพา จ.สงขลา ออกไปเป็นเวลา 3 ปี
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุ
ว่า “หากผลการศึกษาระบุว่าพื้นที่ดังกล่าว
ไม่เหมาะสม ต้องไปพิจารณหาพื้นที่อื่นทั้ง
ในฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันที่เหมาะสม
กว่า เมื่อได้ข้อมูลครบแล้วภายใน 3 ปี
จึงจะกลับมาตัดสินใจอีกครั้งว่าจำเป็นต้อง
มีโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ในภาคใต้
หรือไม่”

ด้วยพิษภัยแบบตายผ่อนส่งที่คนทั้ง



ป้ายต่อต้านเหมืองในหมู่บ้าน “กุน ของยี”

โลกเรียนรู้และล้มผัสได้ ผมฟันธงเลยว่า
ไม่มีทางหอรอกครับที่ กฟผ.จะมีโอกาสสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้นในไทยแม้แต่โรงเดียว
ไอ้คำพูดสวยหรู “หากผลการศึกษาระบุว่า
พื้นที่ดังกล่าวไม่เหมาะสม ต้องไปหาพื้นที่อื่น
ที่เหมาะสมกว่า” นั้นเป็นเพียง “แก้เกี้ยว”
ไม่ให้กระทรวงพลังงานและผู้บริหาร กฟผ.
เสียหน้าเท่านั้นเอง

รัฐบาลทหารยังไม่กล้าฟันความจริง
ฉะนั้นอย่าไปหวังยุครัฐบาลเลือกตั้งใน
อนาคตเลย เวลานี้คนบางกลุ่มใน กฟผ.
สมควรเจ้านายหน้าที่มาเจรจาขายถ่านหิน
ลิกไนต์คุณภาพต่ำจากประเทศเพื่อนบ้านให้
เลิกฝันได้แล้ว ไม่ว่าจะทุ่มคอมมิสชั่นเท่าไร
ก็ไม่มีวันได้สร้างแน่นอน ไม่ว่าจะ 3 ปี หรือ
20 ปีข้างหน้า

ผมมั่นใจในพลังบริสุทธิ์ของประชาชน
ที่จะลุกขึ้นต่อต้านโครงการที่รับรู้กันทั่วโลก
ว่าสร้างความฉิบหายให้สิ่งแวดล้อม สร้าง
ความวิบัติให้วิถีชีวิตและสุขภาพชุมชน

ขนาดกลุ่มชาติพันธุ์ในทวาย กะเหรี่ยง
เวียดนาม ฯลฯ ยังเคลื่อนไหวต่อต้านจนได้
ชัยชนะในหลายพื้นที่ แล้วมีเธอคนไทยจะ
แพ้คนชาติพันธุ์อื่น ยอมอมเมืองอทำให้รัฐ
กับนายทุนมาอยู่

โดยเฉพาะพี่น้องคนใต้ ไม่ใช่ใครจะมา
ยึดเยียด “มหันตภัยเจียง” ไล่ฟันแผ่นดิน
เกิดได้ง่ายๆ

ภาคภูมิ ป้องภัย